



Trường hợp chủ sử dụng từ chối đăng ký bảo hiểm tai nạn lao động (BHTNLD)

Nếu chủ sử dụng từ chối đăng ký, người lao động có thể đăng ký tại Doanh nghiệp phúc lợi lao động. Sau khi tiến hành điều tra sẽ tiến hành giải quyết. Việc đăng ký bảo hiểm không phải là lựa chọn mà là trách nhiệm của chủ sử dụng.

※ Lao động BHP đi chăng nữa vẫn được áp dụng chế độ BHTNLD. Luật BHTNLD không có sự phân biệt, tất cả người lao động bị tai nạn trong quá trình làm việc đều được áp dụng.



Bị đuổi khỏi nhà máy trong thời gian điều dưỡng tai nạn kéo dài?

Trong thời gian điều dưỡng TNLD, chủ sử dụng không có quyền đuổi việc người lao động. Thêm nữa, sau khi hết thời gian điều trị trong vòng 30 ngày chủ sử dụng cũng không có quyền đuổi việc.

Thế nhưng, nếu trong trường hợp thời gian hợp đồng kết thúc chủ sử dụng có thể yêu cầu nghỉ việc theo thời gian mãn hạn hợp đồng.



Lo ngại bị trục xuất trong thời gian đang điều trị do TNLD!

Lao động bất hợp pháp sẽ không bị cưỡng chế trục xuất trong quá trình điều dưỡng TNLD. Người cư trú bất hợp pháp sau khi nhận được sự chấp thuận điều dưỡng TNLD, cầm giấy báo điều dưỡng tai nạn (Công ty phúc lợi lao động cấp), ý kiến của bác sĩ (bệnh viện cấp), hộ chiếu đến Cục QLXNC để đăng ký chuyển đổi visa(G-1), sau đó có thể điều trị và cư trú một cách hợp pháp.

※ Hồ sơ chuẩn bị :

Tờ đăng ký tổng quát, hộ chiếu, 1 tấm ảnh thẻ, lệ phí, giấy yêu cầu giám định bồi thường tai nạn hoặc giấy yêu cầu thẩm định, giấy chuẩn đoán bệnh án vv



Đòi bồi thường thiệt hại đối với công ty!

Có thể tố tụng dân sự nếu như chủ sử dụng không thanh toán rành mạch các khoản bồi thường thiệt hại.

Trung tâm hỗ trợ lao động nước ngoài Busan luôn mở cửa đón chào tất cả người nước ngoài.



Điện thoại tư vấn

Tiếng Anh	051) 304-4721
Tiếng Trung Quốc	051) 304-4722
Tiếng Việt Nam	051) 304-4723
Tiếng Indonesia	051) 304-4724
Tiếng Myanma	051) 304-4725



Thời gian tư vấn

Chủ nhật ~thứ 6 sáng 9h~6h

베트남어



Quyền lợi cơ bản của lao động nước ngoài



Trung tâm hỗ trợ lao động nước ngoài Busan

부산광역시 사상구 사상로 448 (모라동) 3층
Tel. 051-304-0900 / Fax. 051-304-8585
www.bfwc.or.kr / somi3438@gmail.com



Tiền lương tối thiểu hiện tại là? [đơn vị:won]

năm	lương giờ	lương ngày (8tiếng)	lương tháng (tháng 209h tuần 40h)	lương tháng (tháng 226h tuần 44h)
2015	5,580	44,640	1,166,220	1,261,080
2016	6,030	48,240	1,260,270	1,362,780
2017	6,470	51,760	1,352,230	1,462,220



Trợ cấp ngày nghỉ - làm đêm - làm thêm (nhà máy trên 5 người)

- Làm ngày nghỉ, làm đêm, làm thêm: Nhận 50% trợ cấp thêm
- Trợ cấp làm thêm: trường hợp làm quá giờ quy định (Giờ làm quy định: 8h/ngày, 40h/tuần)
- Trợ cấp làm đêm: làm từ 10h đêm-6h sáng
- Trợ cấp làm ngày nghỉ: Trường hợp làm ngày chủ nhật, QTLD(1.5), ngày nghỉ theo quy định hợp đồng hay quy tắc làm việc.

※ Không áp dụng tiền trợ cấp đối với nhà máy dưới 5 người và ngành Nông nghiệp.Chăn nuôi.



Nghỉ phép năm và trợ cấp nghỉ phép năm (nhà máy trên 5 người)

Trong năm trước nếu làm việc trên 80% trở lên sẽ nhận được 15 ngày nghỉ phép(có lương), cứ 2 năm sẽ được cộng thêm 1 ngày. Trường hợp làm việc chưa đủ 1 năm hoặc số giờ làm việc chưa đủ 80% thì trong 1 tháng sẽ được nghỉ 1 ngày có lương.

Trường hợp không sử dụng ngày nghỉ phép thì sẽ được thanh toán bằng tiền trợ cấp nghỉ phép năm.



Tiền thôi việc

Trong trường hợp nhà máy trên 1 người, làm việc trên 1 năm thì ai cũng có thể nhận tiền thôi việc.

※ Trường hợp visa E-9: Tiền thôi việc sẽ nhận 1 phần từ Samsung “Bảo hiểm mãn hạn về nước” và phần còn lại do nhà máy trả.



Trường hợp không nhận được lương, tiền thôi việc:

Sau khi thôi việc quá 14 ngày mà vẫn không nhận được tiền, hãy tìm đến khoa Thanh tra lao động tại Ủy ban lao động để trình báo hoặc tố cáo.

Nếu trình báo, Thanh tra lao động sẽ tiến hành điều tra theo trình tự mối quan hệ tiền lương, sau đó sẽ ra mệnh lệnh chi trả đối với chủ sử dụng.

Nếu chủ sử dụng không tuân theo sẽ bị phạt theo luật hình sự. Người lao động mang giấy nợ do Ủy ban lao động cấp lên Tòa án để khởi tố dân sự. Khởi tố dân sự có thể nhận hỗ trợ về pháp luật của Hiệp hội hỗ trợ pháp lý.

※ Chế độ trả thay do Doanh nghiệp phúc lợi lao động quản lý được thi hành từ tháng 7 năm 2015. Người lao động khi có bản phán quyết thắng kiện của tòa án sẽ nhận được số tiền tối đa là 3 triệu.



Khi chuyển đổi nhà máy

Theo luật hiện hành, lao động nhập cư theo chế độ cấp phép(E-9) bị giới hạn về việc chuyển đổi nhà máy. Tuy nhiên, nếu có lý do đặc biệt như: đuổi việc, cắt hợp đồng, kết thúc hợp đồng, vi phạm hợp đồng lao động, tai nạn lao động, bệnh tật, mang thai, sinh đẻ vv sẽ có khả năng đăng ký chuyển đổi nhà máy.

Có sự giới hạn về số lần chuyển đổi nhà máy. Trong 3 năm nhận cấp phép lao động chỉ được chuyển nhà máy 3 lần. Sau đó, nếu tái tuyển dụng 1 năm 10 tháng thì được thêm 2 lần.

Tuy nhiên, nếu lý do không thuộc trách nhiệm người lao động nhập cư thì sẽ không tính vào số lần chuyển nhà máy. Theo đó, lao động phải chứng minh được mình không có lỗi trong việc này.



Bị tai nạn lao động (TNLD) khi đang làm việc!

Thông thường, trong 1 nhà máy sử dụng trên 1 lao động hoặc dự án công trình xây dựng trên 200 triệu won, nếu có lao động nước ngoài làm việc bị tai nạn hoặc bị bệnh cần phải điều trị trên 4 ngày, bất kể sai sót của người lao động đi chăng nữa vẫn nhận được sự điều trị và bồi thường từ bảo hiểm TNLD giống như lao động Hàn Quốc.

※ Cho dù nhà máy không được áp dụng bảo hiểm tai nạn đi chăng nữa chủ sử dụng vẫn phải bồi thường theo luật tiêu chuẩn lao động.



Đăng ký bảo hiểm tai nạn lao động

Người lao động đăng ký tại Doanh nghiệp phúc lợi lao động.

※ Hồ sơ chuẩn bị : Giấy đăng kí điều dưỡng, Chứng minh thư, Bản tường trình người làm chứng vv



Có những loại hình trợ cấp TNLD gì?

Lương	nội dung đền bù
Chi phí chăm sóc y tế	Trong trường hợp bị tai nạn khi làm việc, thời gian điều dưỡng trên 4 ngày thì sẽ nhận đầy đủ chi phí y tế từ công ty bảo hiểm tai nạn lao động.
Trợ cấp phục hồi	Sẽ được chu cấp 70% mức lương trung bình trong quá trình không thể đi làm vì điều trị bệnh.
bồi thường thương tật	Ngay cả khi sau 2 năm điều trị bệnh hay thương tật mà vẫn không thể chữa lành thì sẽ được bồi thường theo cấp độ 1~3 đây là mức bồi thường cao nhất, cao hơn cả mức trợ cấp tàn tật.
Trợ cấp tàn tật	Được nhận sau khi điều trị xong

※ Ngoài ra, có trợ cấp chăm sóc bệnh nhân, trợ cấp thân nhân, chi phí tang lễ, trợ cấp phục hồi nghề nghiệp.